



ขีตต

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

โครงการจักรยานมือสอง

สำนักงานวิทยาเขตฯ ได้จัดโครงการจักรยานมือสอง เพื่อให้นักศึกษาที่ไม่มีจักรยานยืมใช้ในปีการศึกษา 2554 โดยจะนำจักรยานที่ไม่มีเจ้าของหรือจอดไว้นอกเหนือจากจุดที่กำหนดมาใช้ในโครงการ **และหากนักศึกษารายใดที่ประสงค์จะบริจาคจักรยานที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อใช้ในโครงการจักรยานมือสอง ให้ติดต่อบริจาคได้ที่หอพัก 2 ตั้งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2554 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. (ของทุกวัน)**

ประกาศ

สำหรับคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

หน่วยรักษาความปลอดภัย จะทำการจัดเก็บรถจักรยานที่ไม่ได้ใช้งาน ภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บรถจักรยาน จึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านที่มีรถจักรยาน **ติดต่อขอรับสติ๊กเกอร์ติดรถจักรยาน (ชุดใหม่) ที่คุณนิพนธ์ เรืองศิริญวนิช ชั้น 1 อาคารบริหาร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2554**

หมายเหตุ : หลังจากนี้หากหน่วยรักษาความปลอดภัย จะดำเนินการจัดเก็บรถจักรยานที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ไปรวบรวมไว้สำหรับจัดเป็นโครงการจักรยานมือสองไว้ให้นักศึกษาใช้ต่อไป

สถานที่จอดรถจักรยาน ในช่วงปิดภาคการศึกษา

เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวิทยาเขตสารสนเทศฯ ดูแลรักษาจักรยานในช่วงปิดภาคเรียนได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับสำนักงานวิทยาเขตฯ จะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าหอพัก จึงขอให้นักศึกษาที่มีได้นำรถจักรยานกลับบ้านติดต่อขอรับสติ๊กเกอร์ที่เจ้าหน้าที่หอพัก โดยติดไว้ที่แฮนด์ของรถจักรยาน และนำรถจักรยานจอดตามจุดที่กำหนด ดังนี้

☞ ที่จอดรถหลังอาคารเรียนรวม 2

☞ ที่จอดรถหน้าหอพัก 2

และหลังหรือข้างโรงอาหาร หอพัก 2

☞ ที่จอดรถหลังหอพัก 3

☞ ที่จอดรถหลังโรงอาหารอาคารเรียนรวม 1

ทั้งนี้ กรณีต้องการนำรถจักรยานกลับบ้านให้ติดต่อขอรับแบบฟอร์ม ที่เจ้าหน้าที่หอพัก และส่งคืนยามก่อนออกจากมหาวิทยาลัย

กำหนดการรายงานตัวเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2554

☞ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ที่มีสิทธิพักในหอพักเทอม 1/2554 รายงานตัวเข้าหอพักได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 30 พฤษภาคม 2554)

☞ นักศึกษาที่ต้องมาเตรียมกิจกรรมประชุมเชียร์ ให้รายงานตัวเข้าหอพักได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2554 โดยนักศึกษาจะต้องยื่นเรื่องให้คณะวิชาทราบ และชำระค่าธรรมเนียมหอพักตามระเบียบ

คณะวิทยาการจัดการ รับสมัครผู้ช่วยสอนเพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์ ตามโครงการส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์

**** * * * * *

โดยรับสมัครบัณฑิตผู้ที่จบการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการไปแล้ว หรือ นักศึกษาที่กำลังจะจบการในปีการศึกษา 2553 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยสอน แล้วพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อศึกษาต่อปริญญาชั้นสูง เพื่อส่งเสริมให้เป็นอาจารย์ในสาขาวิชาที่มีการเรียนสอนในคณะฯ เป็นการรองรับการขยายตัวทางด้านวิชาการของสาขาวิชา

☸ ตำแหน่ง/จำนวน/และสาขาวิชาที่รับสมัคร

☞ ผู้ช่วยสอน ปฏิบัติงานในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ตำแหน่ง

☞ ผู้ช่วยสอน ปฏิบัติงานในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และสาขาธุรกิจโรงแรมและที่พัก จำนวน 1 ตำแหน่ง

☸ คุณสมบัติของผู้สมัคร

☞ สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรในปีการศึกษา 2550 หรือปีการศึกษา 2551 หรือ ปีการศึกษา 2552 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2554 ในทุกสาขาวิชาของคณะฯ

☞ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.20 เมื่อสำเร็จการศึกษา หรือในกรณีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสม 7 ภาคการศึกษา

☞ มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติถูกลงโทษทางวินัย มีความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่การเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม

☞ มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

☞ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง มีศักยภาพในการศึกษาต่อระดับสูง สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชาและคณะได้เป็นอย่างดี

☞ ไม่เป็นผู้รับทุนประเภทอื่น ซึ่งมีข้อผูกพันกับทางราชการ บุคคล หรือองค์กรใด

☸ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

☞ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายที่คณะวิทยาการจัดการ จังหวัดเพชรบุรี

☞ หลังจากปฏิบัติงานเป็นเวลา 2 ปี ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท-เอกในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนเองสังกัด โดยต้องหาสถานศึกษาเอง มิเช่นนั้นอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นผู้ได้รับทุน

☞ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและได้รับอนุมัติจากคณะให้ศึกษาต่อ ผู้รับทุนจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด

☞ หลักจากสำเร็จการศึกษาผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ที่คณะวิทยาการจัดการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เท่าของเวลาที่ใช้ในการศึกษา หากปฏิบัติงานไม่ครบกำหนดเวลาจะต้องชดใช้เงินทุนคืนตามจำนวนที่ได้รับไป โดยลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมาแล้ว

☞ ทุนการศึกษาที่สนับสนุนคือทุนการศึกษาเต็มจำนวนเพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาชั้นสูง (โท-เอก) ในสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือทุนการศึกษาบางส่วนเพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาชั้นสูงในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ของคณะ

สนใจขอใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ชั้น 1 อาคารบริหาร (คุณแสงจันทร์ คงอิม) ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2554 ในวันเวลาราชการ หรือสามารถดูรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ www.management.su.ac.th